

ที่ 011 / 2553

กบข. เตรียมจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2552

กบข. เตรียมจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.ประจำปี 2552 คาดถึงมือสมาชิกทั่วประเทศกลางเดือน ก.พ.นี้

นางสาววริยา ว่องปรีชา รองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2552 ว่าขณะนี้ใบแจ้งยอดเงินของสมาชิกทั้งหมดกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดพิมพ์ โดยคาดว่าจะสามารถทยอยจัดส่งใบแจ้งยอดเงินไปยังส่วนราชการต้นสังกัดทั่วประเทศกว่า 7 พันแห่งได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะแล้วเสร็จได้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โดยสมาชิกจะเริ่มทยอยรับได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้

ทั้งนี้ สมาชิก กบข. ทุกคนทั้งในเขตกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค สามารถที่จะติดต่อขอรับใบแจ้งยอดเงินดังกล่าวได้จากส่วนราชการต้นสังกัดของตนเอง โดยภายหลังจากได้รับใบแจ้งยอดแล้ว สมาชิกสามารถดูค่าอธิบายและวิธีการอ่านข้อมูลต่างๆ ได้จากด้านหลังใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ซึ่งในปีนี้ กบข. ได้มีการปรับเปลี่ยนการแสดงผลตัวเลขของใบแจ้งยอดเงินประจำปี 2552 เพื่อให้สมาชิกอ่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น โดยการจัดหมวดหมู่ตัวเลขออกเป็น 2 กลุ่มแยกจากกันอย่างชัดเจน คือ ส่วนของเงินต้น และส่วนของผลประโยชน์

สำหรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี ถือเป็นเอกสารสำคัญที่รายงานความเคลื่อนไหวในบัญชีเงินประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี ที่สมาชิกมีอยู่กับกองทุนตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกจนถึงสิ้นปีนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ เงินส่วนเพิ่ม และเป็นเอกสารที่สมาชิกสามารถใช้เป็นหลักฐานแนบกับ ภ.ง.ด. 90 หรือ 91 ยื่นให้แก่สรรพากร เพื่อนำยอดเงินในส่วนของเงินสะสมของสมาชิกไปใช้ลดหย่อนภาษีประจำปีอีกด้วย

นอกจากนี้ สมาชิกยังจะได้รับจุลสาร กบข. รายงานสมาชิก ซึ่งแนบมาพร้อมกับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี โดยเอกสารดังกล่าวจะรายงานสรุปผลการดำเนินงานสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานความคืบหน้าของงานที่กำลังจะเกิดขึ้นให้สมาชิกได้รับทราบทั่วกัน

อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามารถสั่งพิมพ์ใบรับรอง/ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกได้ด้วยตนเองเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู GPF Web Service ได้ตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไป และหากสมาชิกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงินสามารถสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัดหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร 1179 กด 6

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th